

Số: 18 /2023/SGW-CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

V/v: Giải trình về kết quả kinh
doanh

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) nhận được Quyết định số 227/QĐ-SDGHCM ngày 14/04/2022 về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát và Văn bản số 452/SGDHCM-NY ngày 14/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Công ty chúng tôi có báo cáo về nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát như sau:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2022 là khoảng 88,92 tỷ đồng chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tổng các chi phí lãi vay và khấu hao tài sản cố định trong những năm đầu dự án vẫn còn cao dù đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2021 (từ mức 196,5 tỷ đồng trong năm 2021 giảm còn 173,3 tỷ đồng trong năm 2022). Tốc độ tăng trưởng doanh thu tuy đáng kể nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp những chi phí này.
- Tác động của dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng trong nửa đầu năm 2022, cùng với tình hình thế giới xung đột căng thẳng khiến giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chính Công ty cũng như các khách hàng của Công ty. Ngoài ra, Công ty vẫn phải tiếp tục giảm giá cho một số khách hàng thuộc đối tượng giảm giá do Covid theo chỉ đạo của các Cơ quan nhà nước quy định.
- Bên cạnh đó, kế hoạch thoái vốn của Công ty chưa thể hiện được do những điều kiện khách quan thị trường nên chưa thể ghi nhận khoản thu nhập tài chính để giảm và thoát khỏi thua lỗ.

Về việc phương án và kế hoạch khắc phục tình trạng chứng khoán thuộc diện kiểm soát: Trong năm Công ty có kế hoạch thoái vốn của một số dự án/công ty con kém hiệu quả, tuy nhiên do những điều kiện khách quan dẫn đến việc thoái vốn bị chậm trễ do với kế hoạch. Dự định việc thoái vốn này sẽ thực hiện trong năm 2023.



Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn báo cáo một số nội dung trên đến Quý Sở. Rất mong Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và hỗ trợ.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

